



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

7 พฤษภาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศไทย 6 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,450 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,316,769 ราย เสียชีวิต 58 ราย เสียชีวิตสะสม 29,034 ราย รักษาหายเพิ่ม 12,224 ราย รักษาหายสะสม 4,193,895 ราย ยังรักษาอยู่ 93,840 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 516,365,561 (+494,628) ราย เสียชีวิต 6,274,197 (+1,896) ราย รักษาหาย 471,086,447 (+543,976) ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ WHO ชี้ว่าผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 ทั่วโลกอาจสูงถึง 15 ล้านคน 1 ใน 3 อยู่ในอินเดีย อียู อาจอนุมัติวัคซีนปรับสูตรสำหรับโควิด 19 กลายพันธุ์ เดือน ก.ย. นี้ ญี่ปุ่น ผ่อนคลายมาตรการคุมชายแดนเดือน มิ.ย. 65 ย่องกง คาดแนวโน้มคนเข้าเมืองสูงสุดในรอบ 2 ปี จากปชช.หนีล็อกดาวน์จากจีน จีน เชิงไฮ้คุมการระบาดของโควิดได้แล้ว เน้นนโยบายโควิดเป็นศูนย์ ขณะที่กรุงปักกิ่งสั่ง 3 ล้านคนอยู่บ้าน ส่วนเอเชียตามเมืองทางใจประกาศเลื่อนไม่มีกำหนด

ประเด็นสำคัญ

1. การบริหารจัดการสถานการณ์โควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก., ch7, posttoday, springnews)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายกรัฐมนตรี ชื่นชมและขอบคุณประชาชนที่ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขจนส่งผลให้ผู้ติดเชื้อลดลง ขณะนี้สถานการณ์เริ่มทรงตัว และมีกรณีดูแล HI มากขึ้น ทำให้หลายสถานพยาบาลปรับลดการดูแลผู้ป่วยโควิดลง และกลับมารักษาผู้ป่วยโรคอื่น ๆ รวมถึงผ่าตัดเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ได้มอบหมาย สธ. ฝ้าติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง เนื่องจากเริ่มพบการกลายพันธุ์สายพันธุ์ย่อยในบางประเทศ ส่วนเรื่องวัคซีนรัฐบาลได้เร่งกระจายให้มากขึ้น เพื่อให้อยู่ร่วมกับโควิด 19 ได้ตามนโยบาย "Living with โควิด 19" ศบค. จึงมีการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (thailand, bangkokinsight, bluechiptai, infoquest) ทีวีช่อง TNN

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการเฝ้าระวังและคัดกรองกลุ่มผู้เดินทางระหว่างประเทศ ว่าปัจจุบันด่านพรมแดนมีการพัฒนาให้สามารถคัดกรองดูแลผู้ติดเชื้อและให้บริการวัคซีนเพื่อเพิ่มความครอบคลุมให้ได้มากที่สุด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางมาตรการรับมือโควิด 19 แบบรอบด้าน ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐานด่านพรมแดน 2) ด้านการป้องกันควบคุมโรค 3) การถอดบทเรียน บูรณาการฐานข้อมูลร่วมกัน การซ้อมแผน สัมพันธภาพอันดีของ จนท. ระหว่างหน่วยงานและประเทศเพื่อนบ้าน

2. วัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, thaipbs, hfocus, newtv.)

- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เผยว่า คณะวิจัยวัคซีน ChulaCov19 ชนิด mRNA ทายอยส่งเอกสารขออนุญาตขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์โดยโรงงานในไทย เพื่อนำไปทดสอบในคนระยะที่ 1 การพิจารณาอยู่ที่คณะผู้วิจัยว่าจะขึ้นทะเบียนใช้เป็นเข็ม 1 เข็ม 2 หรือเข็มกระตุ้น โดยเริ่มเฟส 1 ในคนสุขภาพดี หากผลทดสอบได้ตามเป้าหมาย คาดขึ้นทะเบียนวัคซีนได้ภายในปลายปี 2565 ส่วนวัคซีนอื่น ๆ ที่ขึ้นทะเบียนในไทยก่อนหน้านี้ทุกตัวได้มาต่ออายุใบอนุญาตแล้ว อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับผิดชอบมายื่นเรื่องปรับการขึ้นทะเบียนเป็นวัคซีนโควิด 19 ที่ใช้ในสถานการณ์ทั่วไปจากเดิมที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน

3. สายพันธุ์ย่อยอุบัติใหม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (js100)

- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ เผยว่า โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4 และ BA.5 ในแอฟริกาและ BA.2.12.1 ในสหรัฐอเมริกา กำลังเกิดการระบาดระลอกใหม่เข้ามาแทนที่ BA.2 และมีแนวโน้มสูงที่แพร่ไปทั่วโลก ทั้งนี้ มีผลการศึกษาในแล็บพบว่าภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติจากโอมิครอนสายพันธุ์ดั้งเดิม อาจไม่ช่วยปกป้องโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยอุบัติใหม่ พบว่าคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่เพิ่งหายจากการติดเชื้อ BA.1 มีแอนติบอดีต่อต้านไวรัส BA.4 และ BA.5 ลดลงมากกว่า 7 เท่า แต่หากฉีดวัคซีนก่อนและติดเชื้อ BA.1 จะยับยั้งไวรัส BA.4 และ BA.5 ได้ในระดับหนึ่ง ทำให้ไม่ป่วยไม่ตาย ดังนั้น ในช่วงนี้จึงควรรีบเข้ารับวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำ

4. การเตรียมตัวสู่โรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผจก., กท.ธุรกิจ, ch7, hfocus, js100) ทีวีช่อง TNN, NBT

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 65 สมาคม รพ.เอกชน และบรรยายพิเศษ “ทิศทางและนโยบายภาครัฐ หลังการประกาศโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น” ว่า WHO ยังไม่ประกาศสิ้นสุดการระบาดของโรคโควิด 19 โดยไทยตั้งเป้าให้เป็นโรคประจำถิ่นในวันที่ 1 ก.ค. 65 มีทิศทางและนโยบายเมื่อเป็นโรคประจำถิ่น คือ 1. เพิ่มการลงทุนเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ใช้งานต่อเนื่อง 2. เตรียมพร้อมรับมือการระบาดครั้งต่อไปและพัฒนาบุคลากรสาขา 3. พัฒนาสุขภาพ สุขภาวะประช. ครอบคลุมกลุ่มเปราะบาง 4. ยกย่องขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านเวชภัณฑ์ 5. การจัดการขยะทางการแพทย์ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 6. พัฒนากลยุทธ์ในการบูรณาการข้อมูล และ 7. ค้นหาบันทึก และเผยแพร่ตัวอย่างที่ดี รวมทั้งบทเรียนสำคัญในการจัดการกับการระบาดใหญ่</p> <p>- นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคม รพ.เอกชน กล่าวว่า ขณะนี้ ใน รพ.เอกชน ผู้ป่วยสีเหลือง-แดงมีน้อยและเตียงมีพอแต่สิ่งสำคัญ คือ คนยังฉีดบูสเตอร์ยังน้อยโดยเฉพาะกลุ่ม 608 ขอให้เข้ารับการฉีดวัคซีน ย้ำว่าขณะนี้ รพ.เอกชน มียารักษาโควิดคือ ฟาวิพิราเวียร์และเรมเดซิเวียร์ คอร์สละราว 1,500 บาท ส่วนโมลนูพิราเวียร์ แพกซ์โลวิด ในอนาคตกำลังหาเกณฑ์เพื่อนำเข้ามาใช้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา สวทช. โพสต์งานวิจัยของ ม.มิชิแกน ระบุว่า ความเสี่ยงที่เราจะติดเชื้อไวรัสจากการไปพื้นที่เสี่ยงที่มีไวรัสกระจายอยู่ในอากาศมีมากกว่าการสัมผัสพื้นผิวปนเปื้อนไวรัสมากถึง 1,000 เท่า หากเข้าสู่โรคประจำถิ่นและเริ่มผ่อนคลายการสวมหน้ากาก อาจเสี่ยงมากยิ่งขึ้น</p> <p>5. ยารักษาโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เดลินิวส์</p> <p>- นพ.เลอชาน วรณิกามา ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อและหัวหน้าทีมศึกษาการรักษาโรคโควิดในประเทศไทย กล่าวถึงว่า ผลการวิจัยเบื้องต้น 4 เดือนที่ผ่านมาของโครงการวิจัยยาทางเลือกรักษาผู้ป่วยโควิดนอกจากยาฟาวิพิราเวียร์ โดยการทดลองแบบสุ่มเปรียบเทียบประสิทธิภาพการรักษาโรคโควิด 19 ด้วยยาฟลูว็อกซามีน (Fluvoxamine) ยาบรอมเฮกซีน (Bromhexine) ยาไซโปรเฮปทาดีน (Cyproheptadine) และยานิโคลซามิด (Niclosamide) ในการช่วยลดระยะเวลาฟื้นตัวและอัตราการเข้านอน รพ. พบว่ายาเหล่านี้ให้ผลดีกว่าการรักษามาตรฐานด้วยยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) ในปัจจุบัน พร้อมประกาศรับอาสาสมัครเข้าโครงการเพิ่ม และแบ่งกลุ่มศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้น</p> <p>6. ปลัด สธ. รับรางวัล “ผู้บริหารหน่วยงานรัฐดีเด่น”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thaigov</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. รับรางวัลกิตติมศักดิ์ “ผู้บริหารหน่วยงานรัฐดีเด่น” จากผลงานที่เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมในการดูแลปัญหาโควิด 19 ในประเทศไทย บนเวที SIAMRATH ONLINE AWARD 2022 จัดโดย บ.สยามรัฐ จำกัด โดยปลัด สธ. กล่าวว่า รางวัลนี้เป็นรางวัลของคนสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมมือกันดูแลคนไทยทุกคน ให้ก้าวข้ามโควิด 19 ไปสู่ภาวะปกติสุขอีกครั้ง</p>	
<p>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, ChiangmaiNews, ThailandPlus</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แนะนำ 2 ขั้นตอนล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล คือ 1) ล้างด้วยน้ำและผงซักฟอกเพื่อกำจัดคราบสกปรก แล้วฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนบริเวณบนแผงหรือพื้นทางเดิน แต่หากมีคราบไขมันจับให้ใช้น้ำผสมโซดาไฟราดลงบนพื้นหรือแผงทิ้งไว้ 15 - 30 นาทีและใช้แปรงลวด 2) ฆ่าเชื้อโรคโดยใช้น้ำผสมผงปูนคลอรีนใส่ลงในฝักบัวรดน้ำและรดบริเวณแผง เชียง ทางเดิน ทางระบายน้ำเสียให้ทั่ว เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรค และเข้มตามมาตรการ COVID Free Setting อย่างต่อเนื่อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ThailandPlus, TheBangkokInsight</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. หนุนยู อสม. เยาวชนจิตอาสา ผู้คุ้มครองด้านสุขภาพเป็นกระบอกเสียงสำคัญให้ความรู้ด้านสุขภาพและโควิด 19 เช่น จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย ดูแลร่วมกับครู อาจารย์ ในการคัดกรองก่อนเข้าเรียน แนะนำวิธีการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี การเว้นระยะห่างที่เหมาะสม การล้างมือ ความสะอาดส่วนบุคคล และเชิญชวนเพื่อน ๆ เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นก่อนเปิดภาคเรียน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก.)</p> <p>- รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้สัมภาษณ์ว่า คนที่หายจากโควิดที่ไม่ได้เอกซเรย์ปอดบางราย มีอาการเหนื่อยง่ายขึ้น แต่ต้องแยกใน 2 กรณี ว่าเป็นอาการทางใจหรืออาการทางกายที่เรียกว่า “อาการหลังโควิด” เกิดขึ้นภายใน 4 สัปดาห์ ส่วน “อาการลองโควิด” จะเกิดหลังจากหายป่วย 1-3 เดือน วิธีทดสอบ คือ ถอดหน้ากากอนามัย แล้วเดินเร็ว 1-2 นาที จากนั้นดูความเปลี่ยนแปลง เช่น บางรายที่พบปัญหาชีพจรเร็วขึ้นอยู่ที่ 100-120 ค่าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า 94% กรณีนี้ต้องพึ่งพาแพทย์เพื่อให้ยารักษาร่วมด้วย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า</p> <p>- นายชจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพฯ เผยว่า สำนักงานแพทย์ เตรียมเปิดคลินิกรักษาผู้ป่วย Long COVID 9 แห่ง ที่รพ.ในสังกัด ตามแนวทางการแพทย์ เพื่อดูแลผู้ป่วยโควิดที่พ้นระยะเฉียบพลันและยังคงมีอาการผิดปกติในระบบของร่างกาย เริ่ม 9 พ.ค. นี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>- ประชาชนไทย ชี้แจงกรณีมีผู้ติดเชื้อโควิดจากจดหมายหรือพัสดุ เป็นข้อมูลเท็จ ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด 19 จากการรับพัสดุ หรือจดหมาย รวมถึงยังไม่มีรายงานพนักงานและลูกจ้างของประเทศไทยติดเชื้อ</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, INN, thejournalistclub, thaigov, INN, topnews, soudhitalk, ch7)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรรมว.สธ. เปิดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 6 ที่ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี โดยมี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นหลักพัฒนาองค์ความรู้ถ่ายทอดให้กับประชาชน เกษตรกรและผู้ประกอบการ พร้อมพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกัญชาเพื่อให้มีมาตรฐานและมีหลักฐานทางวิชาการรองรับ โดยผลวิจัยการใช้ยาสูตร 1.7% THC ในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย และยาคุชไฮยาซีน ในผู้ป่วยนอนไม่หลับเรื้อรัง พบได้ผลดี ผู้ป่วยทรมาณน้อยลง มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น</p>	-
<p>เปิดการให้บริการเครื่องฉายรังสี 3 มิติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, hfocus, thailandplus, thaigov</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรรมว.สธ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการให้บริการศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี และเปิดการให้บริการเครื่องฉายรังสี 3 มิติ ประสิทธิภาพสูง เครื่องที่ 2 เพิ่มศักยภาพในการให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง ลดระยะเวลาการรอคอยในการรักษา</p>	-
<p>กักเล็บ-คุดนิ้ว เสี่ยงฟันผิวดูรูป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, mcot, TNN, thebangkokinsight, newtv, thailandplus</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุริตันวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึง การกักเล็บ คุดนิ้วมือของเด็ก เป็นพฤติกรรมที่ผู้ปกครองควรให้ความสำคัญและใส่ใจ เพราะอาจเกิดจากภาวะที่เด็กมีความกังวล จึงทำเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ของตนเอง และบางพฤติกรรมอาจทำให้กลายเป็นนิสัยติดตัวลูกไปจนโต ส่งผลเสียต่อบุคลิกภาพและเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากแบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อโรคที่ติดมากับชอกเล็บหรือนิ้วมือ หรือเกิดผลกระทบต่อสุขภาพช่องปาก</p> <p>- ทพ.ญ.สุมนา โพธิ์ศรีทอง ผอ.สถาบันทันตกรรม แนะนำเพิ่มเติม หากผู้ปกครองพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าว ควรฝึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูก เพราะอาจส่งผลต่อการเรียงตัวของฟัน เสี่ยงต่อการเกิดฟันสึก ฟันห่าง ฟันไม่สบกัน และในระยะยาว อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการบดเคี้ยวได้ โดยหากพบว่าลูกมีฟันที่ล้มเอียง ผิดรูปทรง ควรได้รับการรักษาทางทันตกรรมเพื่อแก้ไขความผิดปกติที่เกิดขึ้น</p>	-
<p>ร้องทันตแพทย์กระทำอนาจารเด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ)</p> <p>- เด็กหญิงอายุ 13 ปี และ 17 ปี ถูกทันตแพทย์คนหนึ่งกระทำอนาจารด้วยการช่วยตัวเองผ่านวิดีโอคอล ชักชวนให้มาจัดฟันฟรีที่คลินิกของตนเอง ให้ออกไปพบในเวลากลางคืน พยายามหลอกให้เปิดหน้าอกให้ดู ล่าสุดผู้ปกครองเข้าแจ้งความที่ สน.ทุ่งสองห้อง และเข้าพบ ทพ.สมยศ นະลำเสียง เลขาธิการทันตแพทยสภา ร้องเรียนการประพฤติดิจรรรยาแห่งวิชาชีพทันตกรรม เพื่อให้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง และให้วินิจัยชี้ขาดให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทย์คนดังกล่าว</p>	-
<p>แฉหมอฉวยลมคนไข้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ facebook</p> <p>- เพจ “สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว” โพสต์ว่า มีหญิงสาวแฉพฤติกรรมหมอหื่น โดยเข้ารับการรักษาทอนซิลอักเสบที่คลินิกแห่งหนึ่ง หมอสั่งให้ถอดกางเกงฉีดยา ก่อนจะนำอวัยวะเพศมาถูกันในห้องตรวจ พยายามฉวยลมจับเนื้อต้องตัว เทเยื่อแอบถ่ายคลิปเป็นหลักฐาน หลังโพสต์พบผู้เสียหายอีกหลายคนเจอเหตุการณ์คล้ายกัน</p>	-